





การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
วันจันทร์ที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญนาถ รวมกลาง	ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบล		
๒	นางนวลจันทร์ เพ็ลนขุนทด	รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบล		
๓	นายทินกร ผาดกลาง	สมาชิกสภา อบต. เขต ๑		
๔	นายสมศักดิ์ แก่นพुरुชา	สมาชิกสภา อบต. เขต ๒		
๕	นายนภน้อม ทัดพิชญางกูร	สมาชิกสภา อบต. เขต ๔		
๖	นายปณวัฒน์ จงแจ้งกลาง	สมาชิกสภา อบต. เขต ๕		
๗	นายเจตน์สฤษฏี ฝีมื้อสาร	สมาชิกสภา อบต. เขต ๖		
๘	นายหาญณรงค์ สอนองคุณ	สมาชิกสภา อบต. เขต ๗		
๙	นายอริย์รัช หัตถกิจ	เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบล		

ผู้ร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมศักดิ์ พิมพ์ปัฐ	นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองหัวฟาน		
๒	นายเสงี่ยม พิมพ์กลาง	รองนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองหัวฟาน		
๓	นายดาวเทียม ขดจะโป๊ะ	รองนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองหัวฟาน		
๔	นายสง่า ผาดกลาง	เลขานายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองหัวฟาน		

ผู้ร่วมประชุม (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๕	นางดรุณี บุญช่วย	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๖	นายวุฒิไกร ทวยศิริ	ผู้อำนวยการกองช่าง	—	
๗	นายอภิชาติ สาพิมาน	นักวิชาการศึกษา รก. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	—	
๘	นายสมจิตร แป้นกลาง	นักทรัพยากรบุคคล รก. หัวหน้าสำนักปลัด		
๙	นางบัณฑิตา เพชรน้ำแดง	นักจัดการงานทั่วไป		
๑๐	นางสุมาลี ตรีเทรา	นักพัฒนาชุมชน	—	
๑๑	นางปนิดา บุญกลาง	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน		
๑๒	นางสาวอรอุมา หวังกิ่งกลาง	เจ้าพนักงานธุรการ		
	จ.ศ.ด.ชนกฤตวิวัฒน์ ม.ล.ร่วม	จ.ท.จ.ธรรม	จ.ท.จ.	11กพ ๖๖ ผ.ล.ก.จ.ท.จ.จ.ท.จ.
	จ.ท.จ.วิวัฒน์ ม.ท.ท.ท.	ค.ป.จ.ท.จ.ท.ท.ท.	จ.ท.จ.	
	นางสาวสุภาวดี น.ล.ล.ล.ล.	จ.ท.จ. สุ.ล.ล.ล.	จ.ท.จ. น.ล.	

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน ชั้น ๒

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมจำนวน ๘ คน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบ

ประธานสภาฯ แจ้งว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๖ หากสมาชิกสภาฯ ประสงค์จะอภิปราย ขอความร่วมมือให้ สมาชิกสภาฯ ได้ลุกขึ้นยื่นอภิปราย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

เลขานุการสภาฯ สรุปรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒

ที่ประชุมฯ มีมติรับรอง ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ วาระที่ ๑

หลักการและเหตุผล

ประธานสภาฯ แจ้งว่า นายก อบต.ฯ ได้ยื่นญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยได้มีการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ไว้จำนวน ๒๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้นจึงขอเชิญนายก อบต.ฯ ชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อไป

นายก อบต.ฯ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟานได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๖๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่ง ตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายไว้ จำนวน ๒๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็นรายจ่ายแบบสมดุล โดยมีรายละเอียดตามค่าแถมงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ และหลักการและเหตุผล ดังนี้

ประธานสภา สอบถามมีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

ส.อบต.เจตน์สถิตย์ หมู่ที่ ๗ สอบถามว่า งบประมาณในบางรายการ ที่ตั้งไว้้น้อยมาก เกรงว่า อาจจะไม่เพียงพอในการใช้จ่าย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ส.อบต.นวลจันทร์ หมู่ที่ ๙ สอบถามว่า ทำไมงบลงทุนของบ้านโนนสามัคคี หมู่ ๙ ไม่มีในร่าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

ปลัด อบต.๖ ชี้แจงว่า เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด แต่มีภารกิจหรือกิจกรรมที่ต้องทำ ตามอำนาจหน้าที่จำนวนมาก โดยเฉพาะรายจ่ายประจำ และในงบประมาณปี ๒๕๖๖ ได้ตั้งงบ ลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับแต่ละหมู่บ้านเพิ่มขึ้นกว่าทุกปี ซึ่งหากงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ ก็คงต้องใช้วิธีการ โอนงบประมาณที่ไม่มีความจำเป็น มาเพิ่มเติมในภายหลัง ส่วนงบลงทุนของ บ้านโนนสามัคคี หมู่ ๙ บ้านหนองปรือ หมู่ ๑ และบ้านโนนมะเกลือ หมู่ ๒ อบต.จะใช้เงินสะสม หรือเงินทุนสำรองเงินสะสม มาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แทน งบประมาณปี ๒๕๖๖

ประธานสภา สอบถามมีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มี จึงขอมติฯ

มติที่ประชุม มีมติรับหลักการวาระที่ ๑ เป็นเอกฉันท์ จำนวน ๘ เสียง

เลขานุการสภา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หลังจากที่สภาฯได้รับหลักการในวาระที่ ๑ แล้ว ก็ขอให้ สภาฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. คณะกรรมการแปรญัตติจะแต่งตั้งกรรมการสามัญหรือวิสามัญ

ส.อบต.หาญณรงค์ฯ หมู่ที่ ๘ เสนอว่าควรตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญ โดยมี ส.อบต. นภน้อมฯ หมู่ ๕ กับ ส.อบต. เจตน์สถิตย์ฯ หมู่ ๗ เป็นผู้รับรอง

ประธานฯ สอบถามมีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มี สรุปว่า คณะกรรมการแปรญัตติ เป็นคณะกรรมการสามัญ เนื่องจากมีการเสนอเพียงรายเดียว

๒. คณะกรรมการแปรญัตติ จะให้มีจำนวนกี่คน (๓ คนไม่เกิน ๗ คน)

ส.อบต.นภน้อมฯ หมู่ที่ ๕ เสนอว่าควรตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน ๓ คน โดยมี ส. อบต. ทินกรฯ หมู่ ๑ กับ ส.อบต. ปณวัฒน์ฯ หมู่ ๖ เป็นผู้รับรอง

ประธานฯ สอบถามมีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มี สรุปว่าคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้ มีจำนวน ๓ คน เนื่องจากมีการเสนอเพียงรายเดียว

๓. เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ คน โดยเลือกทีละคนดังนี้

ผู้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ ส.อบต.น้อมฯ หมู่ ๕ เสนอ ส.อบต.หาญณรงค์ฯ หมู่ ๘
ผู้รับรอง ส.อบต. เจตน์สถิตย์ฯ หมู่ ๗ กับ ส.อบต. นวลจันทร์ฯ หมู่ ๙

ประธานฯ สอบถามมีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มี สรุปว่า ส.อบต. หาญณรงค์ฯ หมู่ ๘

เป็นคณะกรรมการแปรรูปคดี คนที่ ๑ เนื่องจากมีการเสนอเพียงรายเดียว

ผู้เสนอคณะกรรมการแปรรูปคดีฯ คนที่ ๒ ส.อบต.หาญณรงค์ฯ หมู่ ๘ เสนอ ส.อบต. นภน้อมฯ หมู่ ๕

ผู้รับรอง ส.อบต. สมศักดิ์ฯ หมู่ ๒ กับ ส.อบต. ปณวัฒน์ฯ หมู่ ๖

ประธานฯ สอบถามมีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มี สรุปว่า ส.อบต. นภน้อมฯ หมู่ ๕

เป็นคณะกรรมการแปรรูปคดี คนที่ ๒ เนื่องจากมีการเสนอเพียงรายเดียว

ผู้เสนอคณะกรรมการแปรรูปคดีฯ คนที่ ๓ ส.อบต.นวลจันทร์ฯ หมู่ ๙ เสนอ ส.อบต.ทินกรฯ หมู่ ๑

ผู้รับรอง ส.อบต. หาญณรงค์ฯ หมู่ ๘ กับ ส.อบต. นภน้อมฯ หมู่ ๕

ประธานฯ สอบถามมีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มี สรุปว่า ส.อบต. ทินกรฯ หมู่ ๑ เป็น

คณะกรรมการแปรรูปคดี คนที่ ๓ เนื่องจากมีการเสนอเพียงรายเดียว

๔. การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติฯ

ที่ประชุมฯ ทารือร่วมกันและมีมติ กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม

๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น ถึง ๑๖.๓๐ น วันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น ถึง ๑๖.๓๐ น

และ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น ถึง ๑๒.๐๐ น โดยไม่หยุดพักกลางวัน รวม ๓๑

ชั่วโมง โดยให้ยื่นได้ที่คณะกรรมการแปรรูปคดีฯ

เลขานุการสภาฯ แจ้งขออนุญาตประธานสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรรูปคดีร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งแรก ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น

หลังปิดการประชุมสภาฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ เชิญผู้มีข้อราชการชี้แจง

ส.อบต.เจตน์สถิตย์ฯ หมู่ที่ ๗ สอบถามเรื่อง งบซ่อมแซม งบประมาณที่อนุมัติไปแล้ว เงินสะสม

การป้องกันโรคไข้เลือดออก ความชำรุดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ส.อบต.ปณวัฒน์ฯ หมู่ที่ ๖ สอบถามเรื่อง งบซ่อมแซมที่ชาวบ้านโคกคูขาดเดือดร้อน

เลขานายกฯ เสนอให้คณะกรรมการแปรรูปคดีฯ และสมาชิก อบต.ฯ ช่วยตรวจสอบงบประมาณ

ในร่างงบประมาณปี ๒๕๖๖ ที่ตั้งไว้น้อย ควรแปรญัตติเพิ่ม เช่นการป้องกันโรคไข้เลือดออก และ

สอบถามเรื่องเงินอุดหนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข

ปลัด อบต.ฯ ชี้แจงว่า งบซ่อมแซมสามารถนำมาใช้ได้ โดยให้หมู่บ้านที่เดือดร้อน เขียนคำร้อง

และกองช่างจะออกตรวจสอบให้ ส่วนเงินงบประมาณที่ไม่ได้ใช้หลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ก็

จะตกเป็นเงินสะสมและสามารถนำเงินสะสมมาใช้ได้ตามระเบียบฯ

ผู้แทนกองช่างฯ ชี้แจงว่า งบประมาณที่อนุมัติไปแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากกำลังเจ้าหน้าที่ของกองช่างไม่เพียงพอจึงไม่สามารถดำเนินการทุกโครงการพร้อมกันได้ ประกอบกับช่วงนี้มีฝนตก ผู้รับจ้างจึงยังไม่สามารถลงทำงานได้ในบางโครงการ

นักพัฒนาชุมชนฯ แจ้งเรื่องการฉีดพ่นยุง อบต.กำลังประสานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกี่ยวกับน้ำยาฉีดพ่น และจะเสนอขอของบประมาณจากกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อจัดซื้อทรายอบเชย เพิ่มเติม ในการแจกจ่ายให้กับทุกครัวเรือน ส่วนเรื่องเงินอุดหนุนโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข อบต.ฯ จะได้เชิญผู้แทนของแต่ละหมู่บ้านมาประชุมชี้แจงอีกครั้ง

ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมฯ และขอนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๕ นาฬิกา

ลงชื่อ



ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ

(นายอริย์รัช หัตถกิจ) เลขานุการสภาฯ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(นายณน้อม หัตถพิชญางกูร) ส.อบต. หมู่ ๕

ลงชื่อ



กรรมการตรวจรายงานฯ

(นายสมศักดิ์ แก่นพุดชา) ส.อบต. หมู่ ๒

ลงชื่อ



เลขานุการกรรมการตรวจรายงานฯ

(นายเจตน์สฤกษ์ ฝีมื้อสาร) ส.อบต. หมู่ ๗

ลงชื่อ



(นายบุญนาค รวมกลาง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน